



ที่ นม ๗๗๕๐๑ (สภาฯ)/ว ๑๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ
อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๙๐

๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา และประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา
สมัยสามัญที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑

เรียน กำนัน /ผู้ใหญ่บ้านทุกท่าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต. จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ ได้กำหนดประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ ในวันอังคารที่ ๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ

ดังนั้น จึงขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ และใคร่ขอความ
อนุเคราะห์มายังท่าน เพื่อประชาสัมพันธ์เสียงตามสายผ่านทางหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน และปิดประกาศ ณ ศูนย์
ข้อมูลข่าวสารประจำหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยณรงค์ ชุบกระโทก)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ

กิจการสภาฯ

สำนักปลัด

โทร./โทรสาร ๐-๔๔๗๕-๖๕๓๐

หมายเหตุ : การแต่งกายชุดสุภาพ



ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ
เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๑
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ด้วยประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ ได้ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ มีกำหนด ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ และได้กำหนดวันประชุมสภา สมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ในวันอังคาร ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ นั้น

เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ และเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารและการดำเนินงานของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ จึงขอประกาศเชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยผู้ที่เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ขอให้รักษาระเบียบการเข้ารับฟังการประชุมสภาโดยเคร่งครัด และขอให้แจ้งรายชื่อได้ที่งานกิจการสภา สำนักปลัด ในวันและเวลาราชการ ภายในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เพื่อที่จะได้สำรองที่นั่งสำหรับผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ ต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายชัยณรงค์ ชูกระโทก)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ